

'AIS-ทรู'จ่ายหมื่นล.รับ5G

>> 'ฐากร' มั่นใจ 19 มิ.ย.โอเปอเรเตอร์มาครบทุกราย

“เอไอเอส-ทรู” มาแม่ยื่นเอกสารประมูล 700 เมกะเฮิร์ตซ์ เพื่อให้บริการระบบ 5 G จี 2 ค่าเป็นตัวยืน ยื่นหนังสือถึง คสช.เพื่อยืดชำระค่างวดคลื่น 900 ด้าน “ฐากร” มั่นใจ 19 มิถุนายน มาครบทุกราย

ในที่สุด เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562 ราชกิจจานุเบกษา ออกประกาศหลักเกณฑ์ในการ จัดสรรคลื่นความถี่ 700 เมกะเฮิร์ตซ์ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ กสทช. อนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ 700 เมกะเฮิร์ตซ์ ในกิจการ โทรคมนาคม โดยจัดสรรแบ่ง เป็น 3 ใบอนุญาตขนาดใบอนุญาต ชุดละ 10 เมกะเฮิร์ตซ์ ราคา ชุดละ 17,584 ล้านบาท โดย เอกชนที่มีความสนใจ ต้องมายื่น เอกสารและวางเงินประกันการ จัดสรรภายในวันที่ 19 มิถุนายน 2562

“เอไอเอส-ทรู” มาแม่

การยืดชำระหนี้คลื่น 900 เมกะเฮิร์ตซ์ในครั้งนี้ เนื่องจาก กลุ่มทุนสื่อสารทั้ง 2 ราย คือ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ตเวิร์ค จำกัด หรือเอดับบลิวเอ็น ในเครือ เอไอเอส และ บริษัท ทรูฟฟอเอส

ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด หรือ ทียูซี ได้ยื่นหนังสือไปยัง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. เพื่อขอ ยืดชำระค่าใบอนุญาตคลื่น 900 ในงวดที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 โดย เอไอเอส ต้องจ่าย จำนวน 59,574 ล้านบาท และ ทรู จำนวน 60,218 ล้านบาท แบ่งจ่ายจำนวน 7 งวด หรือ 7 ปี

จนในที่สุดหัวหน้า คสช. ออกคำสั่งที่ 4/2562 เรื่องมาตรการ แก้ไขปัญหาการประกอบกิจการ โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ที่กำหนดให้ผู้ประกอบการที่ ต้องการขอใช้สิทธิขยายงวดการ ชำระเงินค่าประมูลคลื่น 900 MHz ได้ออก ม.44 ให้ค่ามัดมือถือ ทั้ง 3 ราย คือ เอไอเอส-ทรู และ ดีแทค ยืดชำระค่าใบอนุญาตได้ 10 งวด หรือ 10 ปี แม้บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด หรือ ดีที



เอ็น ไม่ได้ทำหน้าที่ซื้อขอยึดชำระ
คลื่น 900 ในงวดที่ 3 จำนวน
34,044 ล้านบาท แต่ดีแทคได้
รับสิทธิเช่นเดียวกัน

แหล่งข่าวจากวงการ
โทรคมนาคม เปิดเผยกับ “ฐาน
เศรษฐกิจ”ว่า ผู้ให้บริการโทรศัพท์
เคลื่อนที่ทั้ง 3 ราย คือ เอไอเอส
ทรู และ ดีแทค มารับสิทธิ์ยึด
ชำระค่าใบอนุญาตคลื่น 900 ไป
แล้ว โดยในวันที่ 19 มิถุนายนนี้
เอไอเอส และ ทรูจะร่วมยื่นขอ
ประมูลคลื่นความถี่ 700 เมกะเฮิร์ตซ์
เนื่องจากทั้ง 2 รายเป็น
ผู้ประกอบการหลักยื่นหนังสือ
ถึง คสช.เพื่อขอย้ายชำระค่าใบ
อนุญาตคลื่น 900 ดังนั้นทั้ง 2
รายไม่สามารถหลีกเลี่ยงใน

สอดคล้องกับแหล่งข่าว
ของ ทรู ที่เปิดเผยกับ “ฐาน
เศรษฐกิจ” ว่า ทรู ได้แสดง
ความจำนงขอยึดชำระค่าใบ
อนุญาตคลื่น 900 ไปยัง กสทช.
เรียบร้อยแล้ว เพราะการยึดชำระ
ค่าใบอนุญาต 6 หมื่นล้านบาท
ให้กับทรูเป็นผลดีต่อบริษัทเพื่อนำ
เงินมาลงทุนและสร้างสภาพ
คล่องรวมไปถึงการประมูลคลื่น
ในรอบใหม่

ส่วน เอไอเอส เชื่อว่ายื่น
ของประมูลเช่นเดียวกัน เพราะ
เอไอเอส เป็นบริษัทรายเดียวที่
ต้องการจัดโครงสร้างอุตสาหกรรม
โทรคมนาคมอยู่ในบรรทัดฐาน
เดียวกันทั้งหมด

“ดีแทค” ยังกัก

แหล่งข่าวจาก ดีแทค
เปิดเผยว่า คณะกรรมการอยู่
ระหว่างพิจารณายังไม่สรุปอย่าง
ชัดเจน

“ฐากร” มั่นใจมาครบ

ก่อนหน้านี้ นายฐากร
ต้นทสิทธิ์ เลขาธิการสำนักงาน
กสทช. กล่าวว่า ในวันที่ 19
มิถุนายน ผู้ให้บริการทั้ง 3 ราย
ยื่นขอประมูลคลื่น 700 เมกะเฮิร์ตซ์
หากไม่ยื่นก็ไม่ได้รับสิทธิ์ในการ
ชำระค่าใบอนุญาตคลื่น 900 ■



AIS-ทรู
เป็น 2 รายหลัก
ขอยึด
ค่าใบอนุญาต
900

เรื่องนี้ได้

โดยเฉพาะ ทรู ซึ่งแจ้ง
ชัดเจนกับตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยว่า ทรูจะไม่ยื่นประมูล
คลื่น 700 ถ้าไม่ขอย้ายชำระค่าใบ
อนุญาตคลื่น 900



การเมืองจะยุ่งเหยิงเพียงไร ใครจะยังไม่รู้เวลานี้ที่**พิเชษฐ**ดำรงคว-
โรจน์ รมว.คือกำลังเดินสายแฉผลงานเด่น ต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาแฉ
ต่อหน้าทูตานุทูต พอปลายสัปดาห์ก็แฉ แฉกับนักข่าว แฉเมียข่า
ชะด้วย...@ นอกจากนั้น **ดร.พิเชษฐ** ยังน่าจะเป็น รมต.ที่มีความพร้อม
ในการออกจากตำแหน่งมากที่สุดเพราะไม่มีข่าว-ของให้ต้องเก็บ ต้อง
เคลียร์เนื่องจากเป็น รมต.เร่ร่อนเพราะไม่ชอบทำงานเป็นหลักเป็นแหล่ง
ไปไหนมาไหน สบายตัวดี...@ เพื่อไม่ให้มีปัญหา หัวเว่ย เดินหน้า
เปิดให้สมาร์ตโฟนรุ่นปัจจุบันอัปเดตซอฟต์แวร์เป็น EMUI 9.0 แล้ว
โดย ในประเทศไทย ประกอบด้วย Mate 10 / Mate 10 Pro / P20 /

P10 / P10 Pro / nova
3i / Y92019 โดยประเมิน
ว่า ผู้ใช้ EMUI 9.0 จะ
เพิ่มขึ้นเป็น 100 ล้านคน

ภายในสิ้นเดือน มิ.ย. นี้...@ **เสียวมี่** จับมือ 20th Century Fox
สตูดิโอหนังชื่อดังจากอเมริกาอมสิทธิ์สำหรับผู้ซื้อสมาร์ตโฟนเรดหมี่
โน้ต 7 รับของสมนาคุณพิเศษ ไม่ว่าจะเป็นเคสมือถือแหวนยึดโทรศัพท์ที่
เสื้อยืด X-Men และอื่นๆ ถึงวันที่ 24 มิ.ย.นี้ โดยจะประกาศรายชื่อ

ผู้โชคดีทางเฟซบุ๊กของเสียวมี่...@ **ออปโป้** ได้ฤกษ์เปิดตัว “**OPPO
Reno Series**” สมาร์ตโฟนพรีเมียมรุ่นล่าสุด ด้วยกล้องซูมขั้นสุดถึง
60 เท่าและเทคโนโลยี **OPPO 10x Hybrid Zoom** ซูม 10 เท่าโดย
ไม่สูญเสียรายละเอียดกล้องหน้าดีไซน์ล้ำ “**Pivot Rising Camera**”
ด้วยเทคนิคซ่อนกล้องที่สมบูรณ์แบบและสวยงาม...@ โดย **OPPO Reno
Series** เปิดตัวแล้ว 2 รุ่น ได้แก่ **OPPO Reno 10x Zoom** ในราคา
28,990 บาท และ **OPPO Reno** ในราคา 16,990 บาท มีให้เลือก 2 สี
ได้แก่ สี **Ocean Green** และสี **Jet Black** วางขายทั่วประเทศตั้งแต่วันที่
15 มิ.ย. เป็นต้นไป...@ **แกร็บ Grab** เปิดตัว แกร็บตุ๊กตาไฟฟ้า
ครั้งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พร้อมให้บริการในจังหวัด
เชียงใหม่ ให้ปลอดภัย ไร้มลพิษ โดยมีเป้าหมายเปลี่ยนรถตุ๊กตาที่ใช้
ก๊าซแอลพีจีเป็นรถตุ๊กตาไฟฟ้า รวม 450 คันภายในสิ้นปีนี้...@ ในที่สุด
ประกาศจัดสรรคลื่น 700 เมกะเฮิร์ตซ์ เพื่อนำไปให้บริการ 5 จี ก็ได้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่ 5 มิ.ย.ที่ผ่านมา ขั้นตอนการ
ยื่นเอกสารเพื่อเข้าร่วมการจัดสรรคลื่น จะมีขึ้นในวันที่ 19 มิ.ย.นี้ ซึ่ง
ฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. มีความมั่นใจมากกว่า พวกที่ๆ ค่าย
มือถือทั้ง 3 ราย จะเข้ามารับการจัดสรรกันโดยพร้อมเพรียงแม้ที่สุดแล้ว
ไม่ได้มีการปรับลดราคากลับให้ เพราะยืนยันว่าไม่แพงแล้ว แฉ
ผ่นยาว 10 ปี นับว่าคุ้มเกินคุ้ม...@ เคยได้รับสิทธิ์ถ่ายทอดสดบน
ฟรีทีวี 4 ปีติด **สุรินทร์ กฤตยาพงศ์พันธุ์** แห่ง ทีทีทีวี บอกว่ากำลังรอผล
สรุปว่าใครจะได้ลิขสิทธิ์บริหารจัดการการถ่ายทอดสดฟุตบอลพรีเมียร์ลีก
ลีกอังกฤษในประเทศไทยฤดูกาล 2019/20 – 2021/22 เพราะก็สนใจ
จะซื้อเอามาปล่อยต่อบน ทีทีทีวี เหมือนเคย ถ้าราคาไม่โหดเกิน...@



การเมืองจะยุ่งเหยิงเพียงไร ใครจะยังไม่รู้เวลานี้ที่**พิเชษฐ** คุรงค์เวโรจน์ รมว.ตีอี กำลังเดินสายแฉผลงานเด่น ต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาแฉต่อหน้าทูตานุทูต พอปลายสัปดาห์ก็แฉ แฉกับนักข่าว แฉเมียข่าวดูชดด้วย...@ นอกจากนี้ **ดร.พิเชษฐ** ยังน่าจะเป็น รมว.ที่มีความพร้อมในการออกจากตำแหน่งมากที่สุดเพราะไม่มีข่าว-ของให้ต้องเก็บ ต้องเคลียร์เนื่องจากเป็น รมว.เร่ร่อนเพราะไม่ชอบทำงานเป็นหลักเป็นแหล่งไปไหนมาไหน สบายตัวดี...@ เพื่อไม่ให้มีปัญหา หัวเว่ย เดินหน้าเปิดให้สมาร์ทโฟนรุ่นปัจจุบันอัปเดตซอฟต์แวร์เป็น EMUI 9.0 แล้วโดย ในประเทศไทย ประกอบด้วย Mate 10 / Mate 10 Pro / P20 / P20 Pro / Mate RS / nova 3 / Mate 9 / Mate 9 Pro /

P10 / P10 Pro / nova 3i / Y92019 โดยประเมินว่า ผู้ใช้ EMUI 9.0 จะเพิ่มขึ้นเป็น 100 ล้านคน

ภายในสิ้นเดือน มิ.ย. นี้...@ **เสี่ยวหมี่** จับมือ 20th Century Fox สตูดิโอหนังชื่อดังจากอเมริกา มอบสิทธิ์สำหรับผู้ซื้อสมาร์ทโฟนเรดหมี่โน้ต 7 รับของสมนาคุณพิเศษ ไม่ว่าจะเป็นเคสมือถือแหวนยึดโทรศัพท์เสื้อยืด X-Men และอื่นๆ ถึงวันที่ 24 มิ.ย.นี้ โดยจะประกาศรายชื่อ

ผู้โชคดีทางเฟซบุ๊กของเสี่ยวหมี่...@ **ออปโป้** ได้ฤกษ์เปิดตัว “**OPPO Reno Series**” สมาร์ทโฟนพรีเมียมรุ่นล่าสุด ด้วยกล้องซูมขั้นสุดถึง 60 เท่าและเทคโนโลยี **OPPO 10x Hybrid Zoom** ซูม 10 เท่าโดยไม่สูญเสียรายละเอียดกล้องหน้าดีไซน์ล้ำ “**Pivot Rising Camera**” ด้วยเทคนิคซ่อนกล้องที่สมบูรณ์แบบและสวยงาม...@ โดย **OPPO Reno Series** เปิดตัวแล้ว 2 รุ่น ได้แก่ **OPPO Reno 10x Zoom** ในราคา 28,990 บาท และ **OPPO Reno** ในราคา 16,990 บาท มีให้เลือก 2 สี ได้แก่ สี **Ocean Green** และสี **Jet Black** วางขายทั่วประเทศตั้งแต่วันที่ 15 มิ.ย. เป็นต้นไป...@ **แกร็บ Grab** เปิดตัว **แกร็บตุ๊กตาไฟฟ้า** ครั้งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พร้อมให้บริการในจังหวัดเชียงใหม่ ให้ปลอดภัย ไร้มลพิษ โดยมีเป้าหมายเปลี่ยนรถตุ๊กตาที่ใช้ก๊าซแอลพีจีเป็นรถตุ๊กตาไฟฟ้า รวม 450 คันภายในสิ้นปีนี้...@ ในที่สุดประกาศจัดสรรคลื่น 700 เมกะเฮิร์ตซ์ เพื่อนำไปให้บริการ 5 จี ก็ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่ 5 มิ.ย.ที่ผ่านมา ขั้นตอนการยื่นเอกสารเพื่อเข้าร่วมการจัดสรรคลื่น จะมีขึ้นในวันที่ 19 มิ.ย.นี้ ซึ่ง **รัฐกร คัมภีร์สิทธิ์** เลขาธิการ กสทช. มีความมั่นใจมากกว่า พวกพี่ๆ ค่ายมือถือทั้ง 3 ราย จะเข้ามารับการจัดสรรกันโดยพร้อมเพรียงแม้ที่สุดแล้วไม่ได้มีการปรับลดราคากลับให้ เพราะยืนยันว่าไม่แพงแล้ว แคมเปญยาว 10 ปี นับว่าคุ้มเกินคุ้ม...@ เคยได้รับสิทธิ์ถ่ายทอดสดบนฟรีทีวี 4 ปีติด **สุรินทร์ กฤตยาพงศ์พันธุ์** แห่ง **พีพีทีวี** บอกว่า กำลังรอผลสรุปว่าใครจะได้ลิขสิทธิ์บริหารจัดการการถ่ายทอดสดฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษในประเทศไทยฤดูกาล 2019/20 – 2021/22 เพราะก็สนใจจะซื้อเอามาปล่อยต่อบน **พีพีทีวี** เหมือนเคย ถ้าราคาไม่โหดเกิน...@

คัด ข่าว กรอง คน



ยินดี ไพรัช วรปานิ มอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่ อรรถพล ไทญ์สว่าง โอกาสได้รับโปรดเกล้าฯ เป็นประธานกรรมการอัยการ โดยมี เข็มชัย ชูติวงศ์ วงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์ กิตติ ไกรสิงห์ ชาตรี สุวรรณ พิมพร โอวาลิทธิ ประเมศวร์ อินทรชุมนุม ร่วมงานที่ลง.อัยการสูงสุดฯ

คัด ข่าว กรอง คน



ยินดี ไพรัช วรปานิ มอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่ อรรถพล ไทญ์สว่าง โอกาสได้รับโปรดเกล้าฯ เป็นประธานกรรมการอัยการ โดยมี เข็มชัย ชูติวงศ์ วงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์ กิตติ ไกรสิงห์ ชาตรี สุวรรณ พิมพร โอวาลิทธิ ประเมศวร์ อินทรชุมนุม ร่วมงานที่ลง.อัยการสูงสุดฯ